

'CHAYO' ตั้งบริษัทอภจวนEEC เดินหน้าซื้อหนี้แบงก์เติมพอร์ต

ทันหุ้บ - CHAYO ตั้งบริษัทลยขายฐานปล่อยสินเชื่อบนเขต EEC ช่วงไตรมาส 4/2561 นี้ รับโอนสินค้คลังหนนปล่อยสินเชื่อบีโอไฟแนนซ์ พร้อมมองแนวโนม้ครั้งปีหลังโตต่อจากการรับรูรายได้หนี้เพิ่มขึ้น เดินหน้าซื้อหนี้จากสถาบันการเงินเติมพอร์ต คาดสิ้นปี 2561 เตะ 3.90 หมื่นล้านบาท มั่นใจผลงานปีนีโต 10% ตามเป้า

บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ CHAYO เปิดเผยว่า บริษัทได้จัดตั้ง บริษัท ชโย แคปปิตอล จำกัด ซึ่งเปลี่ยนชื่อจาก บริษัท ชโย เงินกู้ จำกัด เพื่อขอใบอนุญาต → **อ่านต่อหน้า 31**



สุทธสินธุ์ ยศะสินธุ์

CHAYO (ต่อจากหน้า 3)

นายสุทธสินธุ์ ยศะสินธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดำเนินธุรกิจปล่อยสินเชื่อ เช่น สินเชื่อพานอ ไฟแนนซ์, บีโอไฟแนนซ์ และสินเชื่อประเภทอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 50 ล้านบาท โดยมีงบลงทุนมาจากผลการดำเนินงาน และกู้ยืมจากสถาบันการเงิน

● รับโอนสินค้คลังหนน

สำหรับกรณีที่มีการทรวงการคลังได้ให้ผู้ประกอบการ ดำเนินธุรกิจสินเชื่อบีโอไฟแนนซ์ จำนวนทะเบียนรถยนต์-มอเตอร์ไซด์ จะทำให้ผู้ประกอบการสามารถให้บริการสินเชื่อได้มากขึ้น อีกทั้งยังจะช่วยเพิ่มโอกาสให้ประชาชนรายย่อยที่เป็นเจ้าของยานพาหนะสามารถใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินของตนเองเพื่อให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้สะดวกขึ้น ซึ่งจะเป็นการลดปัญหาหนี้นอกระบบในอีกทางหนึ่ง โดยบริษัทได้เตรียมการตอบรับ คาดว่าจะเริ่มดำเนินการปล่อยสินเชื่อได้ใน

ช่วงไตรมาสที่ 4/2561 โดยจะเน้นไปยังกลุ่มลูกค้าแถบนิคมอุตสาหกรรมในเขตเศรษฐกิจพิเศษ (EEC) และจังหวัดสมุทรสาคร, สมุทรสงคราม เพื่อขยายฐานลูกค้าในกลุ่มที่ยังมีช่องว่างมากขึ้น

สำหรับแนวโน้มผลประกอบการในช่วงครึ่งหลังปี 2561 บริษัทเชื่อว่าจะมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยขณะนี้บริษัทอยู่ระหว่างการเจรจาซื้อหนี้จากสถาบันการเงินจำนวน 3-4 แห่ง รวมมูลค่าหนี้ประมาณ 1,000-2,000 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะได้ข้อสรุปก่อนสิ้นปีแน่นอน และมั่นใจว่าเป้าหมายรายได้ปีนี้จะโตไม่ต่ำกว่า 10% จากปีก่อนรายได้อยู่ที่ 206.56 ล้านบาท โดยในปีนี้อย่างเดินหน้าซื้อหนี้ต่อเนื่อง ขณะนี้มูลค่าหนี้คงค้างปัจจุบันอยู่ที่ 37,000 ล้านบาท และคาดว่าภายในสิ้นปี 2561 บริษัทจะมีมูลค่าหนี้คงค้าง 39,000 ล้านบาท แบ่งเป็นหนี้ที่มีหลักประกัน 2,000 ล้านบาท และที่เหลือเป็นหนี้ที่ไม่มีหลักประกัน

● **เคะกำไรปีนีโต 29%**

บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบติก จำกัด เปิดเผยว่า CHAYO คาดการณ์กำไรปี 2561 เติบโตราว 29% จากปีก่อน จากการรับรูรายได้กองสินทรัพย์ด้วยคุณภาพมีหลักประกันในครึ่งปีหลัง จากปลาย ไตรมาส 2/2561 บริษัทมีเงินให้สินเชื่อแก่สินทรัพย์ด้วยคุณภาพมูลค่าราว 343 ล้านบาท แบ่งเป็นกองสินทรัพย์ด้วยคุณภาพชนิดมีหลักประกันมูลค่าราว 212 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7% จากไตรมาสที่ผ่านมา

โดยมีการประเมินเพิ่มเข้ามาในช่วงเดือนมิถุนายน และกองสินทรัพย์ด้วยคุณภาพชนิดไม่มีหลักประกันมูลค่าราว 132 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 55% เทียบกับไตรมาสก่อน เพิ่มขึ้นหลังจากซื้อพอร์ตมาจาก UOB ซึ่งจะช่วยให้ประมณการรายได้ปี 2561 เติบโตที่ 3% หรือ 213 ล้านบาท และกำไรสุทธิเติบโตที่ 29% หรือ 75 ล้านบาท

● บริษัทใหม่ทุนโดยยาว

นอกจากนี้ บริษัทจัดตั้งบริษัทย่อยเพื่อทำธุรกิจปล่อยสินเชื่อ ทั้งสินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อ Nano Finance และสินเชื่อ Pico Finance โดยถือหุ้นในสัดส่วน 70% มีทุนจดทะเบียนเริ่มต้นที่ 50 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะมาทดแทนรายได้ในส่วนของธุรกิจ Call Center ที่มีรายได้ไม่ต่อเนื่อง โดยบริษัทตั้งเป้าปล่อยสินเชื่อในกลุ่มพนักงานโรงงาน พนักงานบริษัทเอกชนที่ปกติเสียดอกเบี้ยจากเงินกู้นอกระบบสูงถึง 60-120% ต่อปี ให้ลดลงเหลือไม่เกิน 36% ต่อปี

ทั้งนี้มองว่าเป็นธุรกิจที่มีการเติบโตต่อเนื่องหลังจากรัฐบาลสนับสนุนให้เพิ่มสัดส่วนจำนวนลูกหนี้ในระบบมากขึ้น โดยยอด Outstanding Loans ของ Nano Finance ทั่วประเทศ ณ เดือนมิถุนายน 2561 มีมูลค่ารวม 12,266 ล้านบาท เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 19% จากเดือนที่ผ่านมา และตั้งแต่ มกราคม 2561 และเพิ่มขึ้น 300% จากปีก่อน (ที่มา : ธปท.)